

แนวทางการรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

มีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

๑. แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.๑) ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน มีหน้าที่จัดทำรายงานในประเด็น ๓๕ ตัวชี้วัดตรวจราชการ ในส่วนของตัวชี้วัดกำกับ ติดตาม (ตัวชี้วัด monitor) จัดทำรายงาน ตก.๑ เฉพาะจังหวัดที่พบว่าตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาหรือโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยการรายงาน ตก.๑ ให้ดำเนินการภายใน ๗ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละจังหวัด (กำหนดการส่งรายงานฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้)

๒. แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต (แบบ ตก.๒) หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการทุกจังหวัดในเขต ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานสรุปและจัดทำรายงาน ตก.๒ ในประเด็น ๓๕ ตัวชี้วัดตรวจราชการ ในส่วนของตัวชี้วัดกำกับ ติดตาม (ตัวชี้วัด monitor) จัดทำรายงาน ตก.๒ เฉพาะเขตที่พบว่าตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาหรือโดดเด่นเป็นพิเศษ สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการสรุปผลการตรวจราชการรอบที่ ๒ กำหนดใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑) ประกอบการวิเคราะห์สรุปผลในรอบที่ ๒ มีกำหนดส่งแบบ ตก.๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (แบบ ตก.๓)

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละจังหวัด หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการแต่ละเขต รวบรวมข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ตามแบบ ตก.๓ และแจ้งจังหวัดเพื่อรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบด้วย กำหนดส่งแบบ ตก.๓ เช่นเดียวกับแบบ ตก.๒

๔. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) กรณีมีสถานการณ์หรือปัญหาเร่งด่วนสำคัญของเขต เขตจัดทำรายงาน Executive Summary เพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. การสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ รอบที่ ๒ กรม/กอง หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจราชการตามแบบ ตก.๑ และ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) คณะที่ ๑-๔ พิจารณาในรอบที่ ๒ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ รายงานตามข้อ ๑-๓ ให้คีย์ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) (๒๐๓.๑๕๗.๑๐๔.๖๘/e-insreport) และกองตรวจราชการ จะกำกับ ติดตามและตรวจสอบการรายงานดังกล่าว ผ่านทางระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) และในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองตรวจราชการต่อไป